



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลัง (กองบัญชี โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๖๒๐ หรือโทร.๑๗๕๐ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๓๔)

ที่ กท ๑๓๐๔/๖๖๓๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานคลัง จะดำเนินการโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถนำความรู้ ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสามารถจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานเป็นไป อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดฝ่ายการคลัง/กลุ่มงานการคลัง/ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี/ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสำนัก สำนักงานเขต โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่รับผิดชอบในการจัดทำ รายงานการเงิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ของสำนักงานคลัง สำนักงาน ตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการและวิทยากร จำนวนประมาณ ๑๑๕ คน ในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๒ วันทำการ ณ โรงแรมปรีnce พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สำนักงานคลังจึงขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ตามจำนวนคนที่กำหนดตามรายละเอียดที่แนบ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบที่แนบ ส่งกองบัญชี สำนักงานคลัง ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อที่สำนักงานคลัง จักได้จัดทำคำสั่งให้ ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมและจัดหัวข้อในการบรรยายให้เหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายปิยะ พุดคล่อง)
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
ณ โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน	จำนวนข้าราชการ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของฝ่ายการคลัง/กลุ่มงานการคลัง/ฝ่ายงบประมาณ การเงินและบัญชี/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หน่วยงานละ	๑ คน
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี สังกัดโรงพยาบาลของสำนักงานแพทย์ ส่วนราชการละ	๑ คน
- เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	๑๐ คน
- นักบัญชี จากกองบัญชี สำนักงานการคลัง	๑๐ คน

หมายเหตุ สำหรับสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ส่งเฉพาะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการอื่นในสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โรงแรมปรีnce พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	โทรศัพท์

หมายเหตุ ในช่องตำแหน่งให้ระบุตำแหน่งและระดับ

แบบสำรวจปัญหาในการปฏิบัติงานและหัวข้อที่ต้องการฟังบรรยาย

ปัญหามักพบในการปฏิบัติงานด้านการบัญชี	สิ่งที่ต้องการให้มีการบรรยายเพิ่มเติมความรู้